



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# หวั่นชะลอประเมินภายนอก 2 ปีทำแล้ว

● ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา มีมติเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. และคณะรัฐมนตรี ให้ชะลอการประกันคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินภายนอกรอบ 4 โดย สมศ.ออกไปเป็นเวลา 2 ปี จนกว่าจะพัฒนาระบบประกันภายในและประเมินภายนอกที่เหมาะสมแล้วเสร็จว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอของ สปท.เท่านั้น สมศ.จะต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีก่อนว่าจะให้ชะลอการประเมินหรือไม่ เพราะ สมศ.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกฯ ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

“สมศ.ก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน โดยส่วนตัวคิดว่าแนวคิดในการประเมินของบางหน่วยงานเป็นแนวคิดที่ผิด เช่น เมื่อพบว่าคุณภาพของสถานศึกษาไม่ดี ก็เสนอให้ยุบหน่วยตรวจประเมิน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิด เหมือนที่บอกว่า เราอ้วน แต่โทษตาชั่ง

หรือ เราไม่สวย ก็ทุบกระจกทิ้ง เป็นต้น” ผอ.สมศ. กล่าว

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า หากนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ให้ชะลอการประเมิน สมศ.ก็มีความพร้อมในการเดินทางประเมินรอบสี่ แต่หากให้ชะลอการประเมิน มีความเป็นห่วงว่า คุณภาพของสถานศึกษาของเราจะล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จะทำให้คุณภาพของเราหยุดอยู่กับที่ และอันดับเราจะตกหลุดลุ่ย ไม่เกิน 5 ปีเราคงอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียน

อีกทั้งนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถถ่ายโอนกัน ได้ ประเทศมีแต่เสียประโยชน์ ทั้งอาชีพที่เคลื่อนไหวในกลุ่มประชาคมอาเซียนก็เข้ามาในประเทศไทยได้ แต่ประเทศไทยจะไปประเทศอื่นไม่ได้ เพราะไม่มีระบบการเทียบโอนมาตรฐาน ดังนั้น ถ้าทั้ง สมศ.ก็เท่ากับทั้งอาเซียนด้วย อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอการตัดสินใจว่าจะชะลอการประเมินหรือเดินทางประเมินรอบสี่นั้น สถานศึกษาก็ควรดำเนินการทุกอย่างเป็นปกติ จนกว่าจะมีการตัดสินใจและมีคำสั่งที่ชัดเจนออกมา

